

THÔNG BÁO CỦA UBND XÃ BÌNH LÃNG

V/v tiếp tục thực hiện nghiêm các các biện pháp phòng chống dịch Covid 19

Kính thưa toàn thể nhân dân!

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid 19 trong cả nước đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại TP HCM và các tỉnh phía Nam, với sự xuất hiện của chủng Vi rút SART -CoVi - 2 biến thể Delta (đen ta) lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn; nguy cơ vi rút xâm nhập và bùng phát dịch trên địa bàn xã nhà có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 liên quan đến yếu tố từ bên ngoài vào thông qua hoạt động di cư, giao dịch công việc, vận tải hàng hóa, cung ứng dịch vụ ... trên địa bàn xã nhà. UBND xã Bình Lãng thông báo và yêu cầu toàn thể nhân dân thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Yêu cầu thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19, các tổ Covid cộng đồng, tổ an toàn Covid của xã siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K + vắc xin + cài đặt công nghệ truy vết bắt buộc gắn với xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch. Các tổ Covid cộng đồng và toàn thể nhân dân tích cực tuyên truyền, phát hiện và khai báo các trường hợp nhập cảnh trái phép, người lạ từ nơi khác (ngoài huyện Tứ Kỳ), đặc biệt là từ các vùng có dịch đến xã nhà.

2. Đối với những Người ở vùng dịch có nhu cầu vào xã Bình Lãng phải có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid 19 hoặc có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS -Cov -2 trong vòng 03 ngày gần nhất kể từ ngày trả kết quả. Nếu không đáp ứng các điều kiện trên phải liên hệ với trạm y

tế xã để vào khu cách ly tập trung tại xã Đại sơn, lấy mẫu xét nghiệm theo quy định, sau đó mới được phép vào địa bàn xã.

- Công dân xã Bình Lãng ở những vùng có dịch muốn trở về địa phương nếu không đáp ứng các điều kiện ở trên, yêu cầu liên hệ (hoặc nhờ người nhà liên hệ) với trung tâm cách ly tập trung của huyện Tứ Kỳ tại xã Đại Sơn để thực hiện việc cách ly tập trung theo quy định trước khi trở về xã Bình Lãng.

3. Những người từ vùng khác có nhu cầu vào xã Bình Lãng nếu không có giấy xét nghiệm PCR âm tính với SARS -Cov -2 (sát cô vi 2) trong vòng 03 ngày gần nhất kể từ ngày trả kết quả thì phải liên hệ với trạm y tế xã để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm test (tét) nhanh với SARS -Cov -2 (sát cô vi 2) và phải tự chi trả kinh phí xét nghiệm theo quy định.

- Công dân xã Bình Lãng trở về địa phương từ vùng không có dịch phải đến ngay trạm y tế xã để khai báo y tế, theo dõi theo quy định.

4. Các thành viên tổ Covid cộng đồng nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tối đa hiệu suất hoạt động, tăng cường đi từng ngõ, gõ từng nhà, nắm bắt tình hình khu vực và báo ngay cho BCĐ phòng chống dịch Covid 19 của xã nếu có người có biểu hiện ho, sốt, khó thở ... hoặc các biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh khác. Đồng thời theo dõi, nắm bắt người lạ mặt, người không có hộ khẩu thường trú tại xã có mặt ở xã để báo cáo BCĐ phòng chống dịch Covid 19 của xã yêu cầu thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.

- Tổ an toàn Covid tại trụ sở UBND xã, các trường học, trạm y tế xã nêu cao tinh thần hoạt động, theo dõi, nắm bắt, ghi chép đầy đủ thông tin những người đến giao dịch tại cơ quan mình.

- Công an xã, tổ tuần tra lưu động tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đồng thời lập hồ sơ xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường, tại nơi công cộng cũng như các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã.

5. Toàn thể nhân dân bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, hạn chế tập trung đông người khi không có việc cần thiết. Hạn chế việc tổ chức các hoạt động vui chơi, lễ hội; Lễ cưới, hỏi, đám tang hạn chế người tham dự. Toàn thể nhân dân tiếp tục cài đặt và khởi động lại ứng dụng NCovi, Bluzon để giám sát, phòng dịch; tự giác khai báo y tế; khi có dấu hiệu ho, sốt, khó thở...đến ngay Trạm y tế xã để được kiểm tra.

Trên đây là một số biện pháp tăng cường phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn xã nhà. UBND xã thông báo và đề nghị toàn thể nhân dân cùng nêu cao ý thức cộng đồng, chủ động, tự giác và nghiêm túc thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ



**CHỦ TỊCH
TRẦN XUÂN MĂNG**